

ที่ 120/2563

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรียา ชั้น 3 อาคารบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ตามที่อ้างถึง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“ไวรัส “โควิด 19”) ที่เกิดขึ้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว มิให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม หรือ มีไข้ หรือ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โปรดมอบ ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมาได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

- 2) บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคารบริษัท พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ บริเวณด้านหน้า ห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้
- 3) กรณีที่มีคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้า ก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

3.1) Email: kittiyarat@areeya.co.th

3.2) ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศิษฐ์ เลหาพูนรัมย์)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ